

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1029* /UBND-BCT&NV
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác
phong làm việc

Điện Biên, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thuộc huyện.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để từ đó tiếp tục giáo dục và nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ, công vụ cùng với việc nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Định kỳ hàng tháng họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ chức, cơ quan, đơn vị; đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, phẩm chất, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

2. Giao Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các trường hợp tái phạm; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình vi phạm phải xử lý kỷ luật.

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh-Truyền hình huyện tích cực tuyên truyền nội dung Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Điện Biên. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội nhằm phát huy dân chủ, phòng ngừa những hành vi tiêu cực, quan liêu, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó kiến nghị với các cấp chính quyền giải quyết; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

5. Giao Ban Tổ chức và Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Nhận được Văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Lưu: VT, BTC&NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Hải Bình